



# ข่าวกรมธนารักษ์

## T R D PRESS RELEASE

ฉบับที่ 29/2567

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

### “คลัง เดินหน้ามอบสัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน ตามโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน และขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2568”

กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568 ภายใต้โครงการ  
ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิต” พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา  
ที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมธนารักษ์ได้มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนแปลง  
หมายเลขทะเบียนที่ สฎ 848 (แปลงบ่อถ่านศิลา) ตำบลสาคร อำเภอยะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน  
300 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,041 ไร่ แบ่งเป็นเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 77 ราย เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ และเพื่อ  
ประกอบการเกษตร จำนวน 223 ราย เนื้อที่ประมาณ 2,022 ไร่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานที่มี  
อำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแลที่ราชพัสดุ และสนับสนุนที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการตาม  
ภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการบริหาร  
จัดการที่ราชพัสดุให้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  
และที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน จึง  
มอบให้กรมธนารักษ์พิจารณาที่ราชพัสดุจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการและ  
ปล่อยให้มีการบุกรุก มาสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่  
ประชาชน และจัดให้ประชาชนที่ถือครองที่ราชพัสดุอยู่ก่อนวันที่ 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุในอัตราผ่อนปรน  
ผ่านกลไกการจัดให้เช่าของกรมธนารักษ์ ทำให้ประชาชนที่ยินยอมเช่าที่ราชพัสดุสามารถเข้าถึงสาธารณูปโภค  
ระบบสาธารณูปการ การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของทางราชการ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ สร้างโอกาส  
ทางเศรษฐกิจ

“โดยในปีงบประมาณ 2568 รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ประชาชน  
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ “สัญญาเช่าที่ดิน พลิกชีวิตประชาชน” และตั้งเป้าหมายใน  
การมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ประชาชนครอบคลุม 13 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการมอบสัญญา  
เช่าที่ราชพัสดุไปแล้วที่จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นแห่งแรก” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้าย

\*\*\*\*\*



[www.treasury.go.th](http://www.treasury.go.th)



@treasurythai



Call Center 0 2059 4999



[pr.treasury@gmail.com](mailto:pr.treasury@gmail.com)